

Triển khai đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2021, đến nay cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải) đã hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật: hệ thống điện, đường nội bộ, trạm xử lý nước thải công suất 750m³/ngày đêm và thu hút được 6 nhà đầu tư thứ cấp với tổng số vốn đăng ký 6.200 tỷ đồng; trong đó, 2 nhà đầu tư đã hoàn thiện nhà xưởng, khẩn trương lắp đặt máy móc, dự kiến sẽ đi vào vận hành từ quý I/2023. Ông Nguyễn Thiên Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Eiffel cho biết: Quá trình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía tỉnh, ngành chức năng và huyện Tiền Hải nên các thủ tục đầu tư được thực hiện nhanh chóng. Từ khi tỉnh phát động phong trào thi đua thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã góp phần giới thiệu, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với chúng tôi tìm cơ hội hợp tác. Đến nay, phần diện tích giai đoạn 1 của cụm công nghiệp lấp đầy được 90%, hiện chúng tôi tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 với diện tích 25ha nâng tổng diện tích của cụm công nghiệp lên 75ha. Quá trình thu hút nhà đầu tư thứ cấp, chúng tôi ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, mặt hàng sản xuất có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Khi đi vào vận hành, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương và khu vực lân cận, dự kiến trước mắt sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động.

Với diện tích 43ha (giai đoạn 1), hiện nay cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng) có 6 nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh,



Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Sau 6 tháng thực hiện, các sở, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực, nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải phóng mặt bằng..., tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

đạt tỷ lệ lấp đầy 76%, dự kiến đến hết năm 2023 sẽ lấp đầy 100% diện tích. Những năm qua, cụm công nghiệp Đô Lương không ngừng được hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, xây dựng hồ cảnh quan, trồng thêm 5.000 cây xanh... tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, môi trường đầu tư thông thoáng thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương cho biết: Khi triển khai dự án cụm công nghiệp Đô Lương, chúng tôi nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, các ngành chức năng, nhất là nhân dân địa phương về mặt bằng, thủ tục đầu tư nên thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng hạ tầng, bảo đảm tiến độ đề ra. Thời gian qua,



Cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng) hiện có 6 nhà đầu tư thứ cấp. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty Cổ phần Đô Lương.

do tác động của dịch bệnh, việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi chủ động đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu... tìm kiếm đối tác và kết quả năm 2022 thu hút thêm 3 nhà đầu tư thứ cấp mới và đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng với đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Công ty Cổ phần Đô Lương đã duy trì ổn định 3 xưởng sản xuất áo sơ mi, vecton và jacket xuất khẩu đi các nước: Mỹ, Nhật Bản, EU tạo việc làm cho trên 1.000 lao động với mức lương 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi đây nhất chúng tôi đã hợp tác với hãng thời trang nổi tiếng thế giới Hugu Boss sản xuất các mặt hàng cao cấp. Năm 2022, doanh thu của doanh nghiệp ước thực hiện 187 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Theo ông Kim Kye Soo, Giám đốc Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nghiệp Đô Lương): Chúng tôi chọn Thái Bình là địa điểm đầu tư vì nơi đây có

môi trường đầu tư thông thoáng. Doanh nghiệp hiện đang sản xuất thủ nhồi bông, xuất sang các nước Mỹ, Canada... Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty đã chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất tự động hóa, hệ thống thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng, duy trì việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động. Hiện nay, chúng tôi đã ký được các đơn hàng ổn định đến giữa năm 2023 nên Công ty tiếp tục đăng ký 2,6ha đất trong cụm công nghiệp để mở rộng sản xuất nâng tổng diện tích cả nhà máy lên 4,6ha.

Cụ thể hóa phong trào thi đua thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, thời gian qua Thái Bình đã tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Đài Loan... để kêu gọi các dự án FDI vào đầu tư tại tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể kêu gọi xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào các cụm công nghiệp. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2023 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh để có quỹ đất phát triển cụm công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó, đơn đốc nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp,

nhất là hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung để kêu gọi thu hút đầu tư và sớm đưa dự án vào hoạt động.

Kết quả đến nay, tình hình thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có 46 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 2.353,6ha, 44 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.869ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp là 1.280ha, diện tích đất đã thu hồi 667,4ha; diện tích đất đã cho thuê 498,9ha, đạt tỷ lệ 39% diện tích đất công nghiệp và đạt 74,8% diện tích đất thu hồi. Các cụm công nghiệp đã thu hút được 462 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 29.112 tỷ đồng, số lao động đăng ký sử dụng là 76.308 người; vốn đầu tư thực hiện 20.702 tỷ đồng (đạt 71,11% vốn đăng ký), sử dụng 55.000 lao động. Trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh, bất ổn của tình hình thế giới, giá nguyên, nhiên liệu tăng cao song các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng đóng góp tích cực vào kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, tổng số vốn đầu tư đăng ký vào Thái Bình đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2021. Toàn tỉnh thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.062 doanh nghiệp với vốn đăng ký 9.716,3 tỷ đồng (tăng 37% về số lượng và tăng 27,8% về vốn đăng ký) và 413 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 33,2%.

MẠNH CƯỜNG

QUYNH PHỤ

Năm chắc nguồn công dân nhập ngũ



Thanh niên Quỳnh Phụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Tuy nhiên, để tuyển chọn đủ và vượt chỉ tiêu giao quân, công tác năm chắc nguồn công dân nhập ngũ được huyện và các địa phương đặc biệt chú trọng.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ được UBND tỉnh giao tuyển chọn 358 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ, thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ và hội đồng NVQS các xã, thị trấn tích cực rà soát, nắm tình hình, đẩy mạnh tuyển tuyển, vận động để công dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và sẵn sàng nhập ngũ theo quy định.

Theo thống kê, toàn huyện Quỳnh Phụ có 2.260 công dân độ tuổi từ 18 - 27 tuổi trong diện tham gia khám tuyển NVQS, qua rà soát tổng số điều kiện sơ tuyển tại các xã, thị trấn là 1.428 công dân và sàng lọc được 1.285 công dân đủ điều kiện khám tuyển tại huyện. Sau 3 ngày (25

- 27/11) khám tuyển tại huyện có 587 công dân đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nhập ngũ. Trung tá Đỗ Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Ngay từ khâu rà soát nguồn, nắm nguồn cũng như sơ khám tuyển tại xã và khám tuyển tại huyện được hội đồng NVQS các cấp rất coi trọng. Với quyết tâm khám đến đâu chắc đến đâu, ngay sau khi công dân khám tuyển tại huyện đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch thâm nhập nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, đồng thời cử cán bộ của huyện phối hợp với cán bộ các đơn vị về lấy quân, ban CHQS các xã, thị trấn cùng các thôn, tổ dân phố tổ chức gặp gỡ gia đình, công dân để nắm bắt nguyện vọng, tư tưởng cũng như động viên các công dân thực hiện theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Với phương châm “3 gặp, 4 biết”: gặp địa phương, gặp gia đình, gặp công dân sẵn sàng nhập ngũ; biết lý lịch gia đình, biết sức khỏe, văn hóa, biết nguyện vọng và biết thái độ chính trị, đạo đức của công dân sẵn sàng nhập ngũ, qua trình

thâm nhập được triển khai bài bản, đúng quy trình. Qua thâm nhập, nhìn chung công dân và gia đình công dân đều hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đã chủ động động viên công dân sắp xếp công việc, học tập về đúng thời gian theo quy định để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, xã An Thanh được huyện giao tuyển chọn 9 công dân nhập ngũ. Qua khám tuyển tại huyện có 18 công dân của xã đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ. Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thiện thủ tục về hồ sơ, lý lịch, địa phương chủ động phối hợp với cán bộ Ban CHQS huyện để bảo đảm hoàn thiện thủ tục về hồ sơ, lý lịch, địa phương chủ động phối hợp với cán bộ Ban CHQS huyện tổ chức thăm nhập từ từng gia đình công dân. Đồng chí Chu Công Dụng, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã cho biết: Sau khi có kết quả khám tuyển tại huyện và kế hoạch thâm nhập của Ban CHQS huyện, hội đồng NVQS xã đã truyền truyền trên hệ thống truyền thanh về thời gian thâm nhập, để nghị các gia đình có công dân nhập ngũ chủ động sắp xếp công việc có mặt tại địa phương để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ. Em Phạm

Văn Cường, thôn Thanh Mai, xã An Thanh chia sẻ: Năm nay em 19 tuổi, đang làm nghề tự do. Khi xã có giấy triệu tập khám tuyển ở xã, ở huyện em rất vui, tâm lý thoải mái. Vừa rồi cán bộ quân sự của huyện, xã có xuống thăm nhập, trao đổi các quy định tại gia đình, em đã hiểu và hứa thực hiện đúng luật. Với em, được tham gia nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ cũng là vinh dự của mỗi công dân. Quá trình rèn luyện trong môi trường thành nhân và giúp ích nhiều cho em trong cuộc sống sau này.

Theo kế hoạch, thời gian thâm nhập nguồn sẵn sàng nhập ngũ của huyện diễn ra từ ngày 6 - 12/12/2022. Sau khi hoàn thành việc thăm nhập sẽ hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số sơ bộ với địa phương, bảo đảm đủ chỉ tiêu huyện giao, chất lượng tốt và có lượng dự phòng phù hợp. Trung tá Đỗ Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết thêm: Khi có đủ quân số, Ban CHQS huyện sẽ có biện pháp quản lý chặt chẽ: gia đình viết cam kết khi có lệnh gọi nhập ngũ phải gọi công dân về thực hiện NVQS theo đúng luật, ghi số điện thoại của công dân và nơi công tác để thuận tiện cho việc liên lạc; cùng với địa phương thường xuyên nắm quân số, thăm hỏi, động viên công dân, tạo tâm lý thoải mái để công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Sự chủ động trong công tác tuyển quân sẽ là cơ sở để huyện Quỳnh Phụ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYỄN CƯỜNG

Nhiệt độ giảm, bệnh nhân đột quỵ tăng

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ đột ngột giảm sâu khiến cơ thể chưa kịp thích nghi làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là người cao tuổi, người có tiền sử bệnh nền tăng huyết áp, người có sức đề kháng kém. Gần đây, số lượng bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện do bị đột quỵ có dấu hiệu tăng.

Bà Đinh Thị Riêng, 76 tuổi, xã An Dục (Quỳnh Phụ) sức khỏe yếu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ (tai biến mạch máu não) do tăng huyết áp đột ngột. Một trong những yếu tố tăng huyết áp là do thời tiết lạnh, nhiệt độ giảm nhanh. Ông Đinh Văn Ruẩn, người nhà bệnh nhân chia sẻ: Trước kia ở nhà, sức khỏe bà yếu nhưng vẫn đi lại được. Tuy nhiên, từ hôm trời lạnh, sức khỏe bà kém hẳn, không đi lại được, hay đau đầu và đại tiện, tiểu tiện tự do. Vì lo lắng, gia đình đã cho bà nhập viện điều trị và được chẩn đoán bị đột quỵ. Hiện bà vẫn đang được các bác sĩ, nhân viên y tế tích cực điều trị.

Bác sĩ Lê Hồng Đăng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Mấy ngày gần đây thời tiết lạnh, số lượng bệnh nhân đột quỵ nhập viện gia tăng. Nếu trước kia Khoa chỉ tiếp nhận 10 - 15 ca/ngày thì những ngày gần đây đã tăng hơn 30 ca/ngày. Bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi. Khi vào viện, đa phần bệnh nhân ở tình trạng hôn mê, suy hô hấp... Ngay lập tức chúng tôi đã tiến hành hô trợ thở, nâng huyết áp cho người bệnh, sau đó đánh giá tình trạng tổn thương để có phương án điều trị tiếp theo.

Gần 1 tuần nay, số lượng bệnh nhân cấp cứu vì đột quỵ được Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình vận chuyển cũng tăng so với thời điểm trước. Bác sĩ Ninh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp

cứ 115 Thái Bình chia sẻ: Trung bình mỗi ngày, Trung tâm vận chuyển 30 - 40 chuyển. Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân đột quỵ do Trung tâm vận chuyển chiếm khoảng 20% số bệnh nhân, trong đó chủ yếu là người già, người bị tăng huyết áp. Ngoài ra, Trung tâm cũng vận chuyển nhiều bệnh nhân bị suy hô hấp, viêm phổi tới các bệnh viện.

Đột quỵ não thì xảy ra bất kỳ lúc nào, không có dấu hiệu báo trước. Không chỉ ở người già, đột quỵ còn xuất hiện cả ở người trẻ tuổi. Ở giai đoạn sớm đột quỵ thường bắt đầu với các triệu chứng như: chóng mặt, mặt lệch, tê yếu tay chân thậm chí liệt, đi không vững hay mờ miệng, nói khó, nuốt nghẹn, uống sặc, mất mồm... Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ. Các ca bệnh phần lớn là trên 45 tuổi.

Bác sĩ Lê Hồng Đăng, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết thêm: Nhiều ca bệnh đột quỵ xảy ra vào nửa đêm hoặc buổi sáng sớm. Đây là thời điểm nhiệt độ lạnh hơn buổi trưa và chiều. Do nhiệt độ thay đổi đột ngột nhiều lần, cụ thể như: người đang nằm trong chăn ấm bỏ chăn ra đã cảm thấy lạnh, sau đó lại từ trong phòng ra ngoài. Điều này khiến cơ thể không thích ứng kịp thời, dễ tăng huyết áp gây đột quỵ. Vì thế, người dân không nên ra ngoài ngay mà phải bảo đảm giữ ấm cơ thể trước. Trong 3 giờ đầu kể từ khi bị bệnh được coi là thời điểm vàng điều trị đột quỵ. Nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện được sử dụng tiêu sợi huyết điều trị đã có những tiến triển tích cực, thậm chí khỏi bệnh. Khi thời tiết lạnh, mỗi người cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu và cổ; bảo đảm dinh dưỡng và vận động hợp lý. Bên cạnh đó, cần thường xuyên

kiểm tra huyết áp, nhất là người có tiền sử tăng huyết áp. Ngoài đột quỵ, thời tiết lạnh người dân dễ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, đau xương khớp. Gần đây, Khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm phổi mạn tính, suy hô hấp. Nếu không cấp cứu kịp thời, hỗ trợ hô hấp có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Sự thay đổi của thời tiết gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chủ động bảo vệ sức khỏe mùa đông là việc mọi người cần quan tâm thông qua việc giữ ấm cơ thể, ăn chín uống sôi, đủ dinh dưỡng, có chế độ nghỉ ngơi, vận động hợp lý; thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, súc họng hàng ngày bằng nước muối. Nếu có các dấu hiệu nghi bị bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời.

HOÀNG LÃNH



Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.